



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 5 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์ แดกไบ่อ่อน: เกษตรกรหายจน?	แนวหน้า
2. รายงานพิเศษ: เปิดแผนดันราคาสินค้าเกษตรเหือกสุดท้ายรัฐบาล'ประยุทธ์'	ข่าวสด
3. ชาวไทยยังหอมแต่ต้องบริหารจัดการให้เป็น	ไทยรัฐ
4. คอลัมน์ สังคมธุรกิจ	ข่าวสด
5. ภาพข่าว: สังคมข่าว: สัมมนา	เดลินิวส์
6. 15มค.เคาะค่าจ้างใหม่สมมติจ้ชกส.ลดคบ.2% ล้นยาง50บาทใน3ด.	มติชน
7. คอลัมน์ วิรัตน์ แสงทองคำ: ทีมสมคิด (4)	มติชน
8. ภาพข่าว: เปิดป้าย	โพสต์ทูเดย์
9. สั่งปฏิรูป'ภาคเกษตร'ยึดการตลาดดันราคา	กรุงเทพธุรกิจ
10. ประธาน สนช. ยันสรรหา กกต.ถูกต้อง ชี้ไร้อำนาจสอบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	บางกอกทูเดย์
11. เกษตรฯจับมือ9หน่วยงานหนุนวางแผนการเงินเกษตรกรวัยเกษียณ..	สยามรัฐ
12. กสส.เร่งผูกโครงการแก้มลิงข้าวชะลอปริมาณข้าวเปลือกสู่ตลาด	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : แดกใบอ่อน: เกษตรกรหายจน?

วันที่ : พุธที่ 4 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 13403 หน้า : 8(บนซ้าย)

แดกใบอ่อน

เกษตรกรหายจน?

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ สักราชนิเวศน์ ขอถือโอกาสกราบสวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านผู้อ่านอีกครั้งตามธรรมเนียมของคนไทย และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านผู้อ่านและครอบครัวโชคดี มีความสุข ความสำเร็จ และสมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนาตลอดทั้งปีใหม่ 2561 นี้ครับ

สิ้นปีที่ผ่านมาในการแถลงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรปีเพาะปลูก 2559-2560 ของ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่อ่านแล้วก็ยังมีบางเรื่อง ที่อดสงสัยไม่ได้ว่า มันถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรไทยหายจนไปถึง 14 ล้านคน จนสื่อหลายสำนักเขาไปเป็นประเด็นพาดหัวเผยแพร่กันครึกโครม โดยรายละเอียดเรื่องนี้ เลขาธิการ สศก. **“วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข”** ท่านแถลงไว้แบบนี้ครับ

“ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในภาคเกษตรช่วงปี 2539-2559 มีแนวโน้มลดลง สะท้อนจากสัดส่วนรายได้ทั้งหมดในภาคเกษตรที่เกษตรกรในกลุ่มที่มีรายได้เพิ่มขึ้นที่สุด 20% มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2.74% ในปี 2553 เป็น 5.33% ในปี 2559 ขณะที่เกษตรกรในกลุ่มที่มีรายได้มากที่สุด 20% มีสัดส่วนรายได้ลดลงจาก 58.75%

ในปี 2553 เหลือเพียง 53.23% ในปี 2559 รอบ 20 ปีรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรเพิ่มขึ้น กลุ่มที่มีความยากจนที่สุดที่เมื่อปี 2539 มีรายได้ต่อปี 2,774 บาท/ปี/ครัวเรือน แต่ปี 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่า หรือมีรายได้ 21,230 บาท/ครัวเรือน/ปี และในกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดหรือเกษตรกรที่รวยสุด มีรายได้ในปี 2539 ประมาณ 59,528 บาท/ครัวเรือน/ปี เพิ่มขึ้น 3.5 เท่าในปี 2559 หรือมีรายได้ 212,034 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง ความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตรลดลงอย่างมาก ส่วนหนี้สินในปี 2559 มีอัตราที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เกิดจากหนี้สินจากการลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในปีถัดจากนี้ไปกลุ่มเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

จากสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาของเกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด ส่งผลให้จำนวนคนจนในภาคเกษตรลดลงถึง 14.329 ล้านคน จากในปี 2539 ภาคเกษตรมีคนจนอยู่สูงถึง 19.443 ล้านคน หรือคิดเป็น 72% ของประชากรภาคเกษตร แต่ในปี 2559 ภาคเกษตรกลับมีจำนวนคนจนลดลงเหลือเพียง 5.114 ล้านคน หรือคิดเป็น 21.67% ของประชากรภาคเกษตรเท่านั้น ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแผนงานโครงการต่างๆ ด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐที่ผ่านมาได้มีส่วนสนับสนุนให้การพัฒนาการเกษตรของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีรายได้มั่นคง”

จากข้อมูลดังกล่าว โดยส่วนตัวผมค่อนข้างเชื่อถือในแง่ของตัวเลข เพราะยังมั่นใจว่า สศก. ไม่ทำงานมั่วแน่นอน แต่ยังไม่รู้สึกสงสัย คือ ที่ระบุว่า “ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จำนวนคนจนในภาคเกษตรลดลงถึง 14.329 ล้านคน โดยปัจจุบันมีคนจนในภาคการเกษตรเหลืออยู่ 5.114 ล้านคน” นั้น ไม่ทราบว่าเป็นการคำนวณจาก “ฐานความคิด” แบบไหน เพราะเพียงลำพังการยกเอาตัวเลขรายได้ ตัวเลขหนี้สิน แล้วบอกว่า “คนจนน้อยลง” แบบนี้ ใจผมก็ยังคิดว่ามันไม่ค่อยถูกหลักนัก

เอาง่ายๆ นะครับ 20 ปีที่ผ่านมา อัตราเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหน ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของทุกวันนี้นั้นมันแพงยังไง... เงิน 40 บาท ที่เมื่อ 20 ปีก่อนซื้อข้าวได้อย่างน้อย 2 งาน สมัยนี้ยังซื้อได้เหมือนเดิมหรือเปล่า ... ถ้าหากไม่มีการนำตัวเลขเหล่านี้มาร่วมพิจารณาแล้วมาด่วนสรุปเอาว่า “คนจน” ลดลงแล้ว ผมว่ามันก็ไม่ถูกเสียทีเดียว

จริงๆ ครับ การที่รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น หนี้สินที่ลดลง อาจเพียงพอที่จะบอกว่า เรามีชีวิตที่ดีขึ้น...แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา มันเพียงพอที่จะช่วยให้เขาขึ้นอยู่กับจริงหรือไม่ นี่จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ย้อนแย้งจากข้อมูลของรัฐที่พูดออกมาไม่หมด

ไม่เชื่อก็ตกลงไปดู ไปสัมผัสกับชีวิตเกษตรกรจริง ๆ ดูสิครับแล้วจะรู้ว่า ทุกวันนี้เขาหาเงินกันจริงหรือไม่

มะลิลา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับที่ : 9900 หน้า : 5(ล่าง)

หัวข้อ : รายงานพิเศษ: เปิดแผนต้นราคาสินค้าเกษตรเหือกสุดท้ายรัฐบาล'ประยุทธ์'

เปิดแผนต้นราคาสินค้าเกษตร เหือกสุดท้ายรัฐบาล'ประยุทธ์'

พิเศษ รายงาน

ประกาศชัดว่ามาถูกทาง

นายสมคิด ระบุว่า ปี 2561 ภาคเกษตรจะต้องมีส่วน
ในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) สูงขึ้นกว่าปี 2560
ที่คาดว่าสัดส่วนจีดีพีเกษตรในจีดีพีของประเทศมีเพียง 8-9%
เท่านั้น

การผลักดันจีดีพีภาคเกษตรจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นได้นั้น ราคา
สินค้าเกษตรต้องมีราคาสูงขึ้น ราคาที่เกษตรกรขายได้ต้องคี่ขึ้น
เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย เหมือนเป็นค้ำยันยันว่ารัฐบาลนี้จะเข้ามาดูแลภาคเกษตร
อย่างจริงจัง

ขณะที่ นายฤทธิชัย บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยัน

เมื่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
เข้ามาดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศให้ปี 2561
เป็นปีแห่งการลดความยากจน ผลักเงินลงสู่รากหญ้า ภาคเกษตร
จึงเป็นเป้าที่รัฐบาลจะใส่เงินลงในกระเป๋าของเกษตรกรผ่าน
มาตรการแก่จัน ผสานกับโครงการแปลงใหญ่เดิมที่รัฐบาล



ลักชัย วอนวนวัช

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ฤทธิชัย บุญราช



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : รายงานพิเศษ: เปิดแผนต้นราคาสินค้าเกษตรเอือกสุดท้ายรัฐบาล'ประยุทธ์'

วันที่ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 9900 หน้า : 5(ล่าง)

ไว้ว่าภายใน 3 เดือนแรกของปี ราคาสินค้าเกษตรต้องคืบขึ้น ผลผลิตด้านการเกษตรที่รัฐบาลสนับสนุน เกษตรกรต้องขายได้ ราคาที่สูงขึ้น ข้าวที่ชาวนาปลูกต้องมีราคาดี ยางพาราต้องราคา สูงกว่าต้นทุน ปาล์มน้ำมันต้องบริหารสต็อกให้ดีให้ผลผลิตสมดุล กับการบริโภค

อย่างไรก็ตาม หากมีปัจจัยที่เกินมือของภาครัฐจะเอื่อมถึง ก็จะมาตรการเยียวยาเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร(สศก.) ประเมินผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรในปี 2561 จีดีพีภาคเกษตรจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากผลผลิต และราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากจีดีพีภาคเกษตรในปี 2560 ประมาณ 4% โดยผลผลิตภาพรวมจะคืบขึ้นเนื่องจากน้ำและสภาพอากาศ เอื้ออำนวย

“เรื่องของราคารัฐบาลพยายามหามาตรการสร้างสมดุล ระหว่างผลผลิตและความต้องการบริโภคทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อให้ราคาที่เกษตรกรขายได้คืบขึ้นกว่าปี 2560” นายวิณะโรจน์กล่าว

นายลักษณะ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ราคา ที่เกษตรกรขายได้จากนี้ต่อไปต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต จะให้เกษตรกรคิดร่วมกันสร้างความเข้มแข็งบริหารจัดการด้วย ตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้เบื้องต้น 20% เป็น 30% และ 50%

วิธีการเหล่านี้จะเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรได้มาก ขึ้น การกรคราคาจากผู้ประกอบการ หรือผู้ส่งออกจะไม่เกิดขึ้น ส่วนการแทรกแซงราคานั้นต้องพิจารณาตามความจำเป็นว่า ทำไปแล้วเกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือไม่ กรณีไม่เป็น ประโยชน์ได้ไม่สมควรจะทำ

“ตามนโยบายรับจำนำข้าวในฝูงจางของรัฐบาล ช่วยยกระดับ ราคาที่เกษตรกรได้รับได้ดีมาก โดยเป็นการชะลอการจำหน่าย ข้าวได้ระยะหนึ่ง เกษตรกรยังไม่ต้องรีบขาย หากต้องการสินเชื่อ รัฐบาลก็พร้อมจะให้การสนับสนุน ซึ่งคาดว่าอีกสักกระยะราคา ข้าวจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ แต่ผมไม่อยากจะระบุตัวเลขที่ชัดเจน เพราะจะกลายเป็นการคาดเดามากเกินไป โดยทุกอย่างยังต้อง ดูกลไกการตลาดเป็นองค์ประกอบด้วย” รมช.เกษตรฯ กล่าว

ส่วนราคายางพารา นายกฤษฎาประกาศหลายครั้งหลังรับ ตำแหน่งว่า ชาวสวนต้องขายยางได้เกินราคาค้นทุน ซึ่งราคา ต้นทุนยางพาราที่ สศก.ประเมินไว้ประมาณ 60-62 บาท/ก.ก.

สำหรับผลผลิตข้าวปี 2561 ใกล้เคียงผลผลิตปี 2560 คือ ประมาณ 29.5 ล้านตัน เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปี ที่ผ่านมา เกษตรกรจึงปลูกข้าวเพิ่มขึ้นจากพื้นที่นาที่เคยปล่อยว่าง จากภัยแล้ง และในบางพื้นที่สามารถปลูกข้าวได้สองรอบตาม ปกติ

รัฐบาลต้องออกมาตรการลดพื้นที่ปลูก หรือจูงใจให้ เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเพื่อควบคุมผลผลิตไม่ให้ล้นตลาด และราคาน่าจะดีขึ้น เพราะมีเกษตรกรหลายพื้นที่หันไปปลูก ข้าวอินทรีย์ หรือข้าวที่กลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มสนใจ ส่งผล ให้ราคาเพิ่มขึ้น

มันสำปะหลัง ปี 2561 คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8.07 ล้านไร่ ผลผลิต 28.57 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.54 ตัน เมื่อ เทียบกับปี 2560 ที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8.91 ล้านไร่ ผลผลิต 30.94 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.47 ตัน พบว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวและ ผลผลิตลดลง 9.39% และ 7.66% ตามลำดับ เนื่องจากราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ลดต่ำลง

ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผล ตอบแทนที่ดีกว่า เช่น อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับราคา ที่เกษตรกรขายได้คาดว่าจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ยางพาราปี 2561 คาดว่าจะมีเนื้อที่กรีดยังได้ 20.17 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก 19.22 ล้านไร่ ของปี 2560 สัดส่วน 4.94% และปี 2561 คาดว่าผลผลิตมีประมาณ 4.67 ล้านตันยางแห้ง เพิ่มขึ้นจาก 4.28 ล้านตันยางแห้งในปี 2560 เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ และต้นยางมีความสมบูรณ์ สำหรับราคาคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับ ตัวคืบขึ้นเล็กน้อยจากภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาน้ำมันดิบที่ปรับ ตัวเพิ่มขึ้น

ไก่เนื้อ ปี 2561 คาดว่าการบริโภคเนื้อไก่ของไทยมีปริมาณ 1.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.36 ล้านตันในปี 2560 สัดส่วน 4.52% เนื่องจากมีราคาสูงกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น และราคามีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เล็กน้อย

กุ้งเพาะเลี้ยง ปี 2561 คาดว่าผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงของไทยจะ มีปริมาณ 345,000 ตัน เพิ่มขึ้น 4.54% เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากราคากุ้งที่อยู่ในเกณฑ์จูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิต เพิ่มขึ้น

ก่อนที่ไทยจะมีการเลือกตั้งตามโรดแมป รัฐบาล คสช.จึงหวังว่าเอือกสุดท้ายของรัฐบาล “ประยุทธ์” จะผลักดันให้ ราคาสินค้าเกษตรวิ่งแซงต้นทุน สร้างกำไรให้เกษตรกรไทย

เพราะที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ ของเกษตรกร คือ ‘จุดสลับ’ ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันแก้ไม่ตก เสียที



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : ข้าวไทยยังหอมแต่ต้องบริหารจัดการให้เป็น

วันที่ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 21899 หน้า : 7(ล่าง)



ผลงานเด่นด้านข้าวของรัฐบาล กสช. ต้องยกนิ้วให้เรื่องระบายสต็อกข้าวจำหน่ายหลายล้านตันได้สำเร็จ เพื่อให้ราคาข้าวกลับเข้าสู่ภาวะที่เป็นจริง ไม่มีสต็อกจำนวนมากเหมือนการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า

ข้าวเก่าในสต็อกหมดไปแล้ว...แต่เหตุไฉนปีที่แล้ว ชาวนากลับขายข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวชั้นดีของไทย ได้ราคาเฉลี่ยตันละ 8,000-9,000 บาทไม่ถึงหลักหมื่น

สาเหตุที่ราคาข้าวในประเทศช่วงที่ผ่านมาไม่แตะหลักหมื่นส่วนหนึ่งมาจากการเสนอข้อมูลผิดพลาดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นำพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวขาวปทุม และข้าวหอมจังหวัดมารวมเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมทั้งหมดเลยทำให้ตัวเลขผลผลิต

ข้าวหอมมะลิไทยมี

ปริมาณมากเกินไป

ความต้องการ

ของตลาดทั้ง

ในและต่าง-

ประเทศตลาด

โลกเลยประเมิน

ว่าข้าวหอมมะลิขึ้นตลาด ราคาต้องตกลงมานแน่ เลยทำให้การตั้งราคาซื้อขายต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจน การแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวแต่ละประเภทแต่ละชนิด ต้อง



ทำให้ชัดเจนว่าเราปลูกพันธุ์ไหน พื้นที่เท่าไร ไม่ใช่เอาพื้นที่ทั้งหมดมาเหมารวมกันอย่างไม่เป็นเพียงจะทำให้ตลาดโลกมองข้าวไทยผิดเพี้ยนและยังส่งผลให้การบริหารจัดการข้าวแต่ละปีของหน่วยงานราชการเองพลอยวิ่งไปด้วย”

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ชี้เห็นถึงเหตุผลเบื้องต้นที่ทำให้ชาวนาขายข้าวชั้นเลิศได้ราคาต่ำ ส่วนอีกเหตุผลมาจากทุกวันนี้

นี้มีหลายประเทศหันมาส่งออกข้าวในตลาดโลกมาแข่งขันกับไทยมากขึ้น

โดยเฉพาะประเทศผลิตได้ไม่พอบริโภคในประเทศ ได้พัฒนาตัวเองเป็นผู้ส่งออกข้าวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว...

พม่า เลิมเคยส่งออก 2 แสนตัน ปี 2559 ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านตัน...กับพม่าเคยส่ง 3.68 แสนตัน เพิ่มเป็น 1.35 ล้านตัน...ยังไม่นับ เวียดนาม อินเดีย ที่เดิมปลูกข้าวไม่พอกิน แต่มาเดี๋ยวนี้ออกได้มากสู้แข่งตำแหน่งแชมป์ส่งออกกับไทยได้แล้ว เมื่อแต่ละประเทศผัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : ข้าวไทยยังหอมแต่ต้องบริหารจัดการให้เป็น

วันที่ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 21899 หน้า : 7(ล่าง)



ตัวเองเป็นผู้ส่งออกมีมากขึ้น ปริมาณข้าวในตลาดโลกมีมากขึ้น เลยกดดันให้ชาวไทยเจ้าเก่า ที่ตั้งราคาแพงต้องลืมหูลงเพื่อชิงลูกค้ารักษาตลาดไว้

ปี 2560 ที่เพิ่งจะผ่านมา เรามีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูกผลผลิตมีมากขึ้น ราคาข้าวน่าจะลดลง...แต่ทำไมราคาข้าวหอมมาปี 2560/61 ถึงดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ 12,000-13,000 บาท

นั่นเพราะความจริง

ปรากฏออกมาให้เห็นว่า ผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยมีได้มีมากขึ้นเหมือนที่ สก.รายงาน

และเมื่อราคาข้าวหอมดีดขึ้นมาอย่างนี้ ผลที่ตามมาคือจะเป็นสิ่งจูงใจให้ชาวนาแห่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น รัฐบาลเลยกังวลหากมีการปลูกข้าวมาปริงปี 2561 มากขึ้น จะไม่เป็นผลดี เพราะกลัวข้าวจะล้นตลาด และต้นทุนการทำนาของไทยสูง ไม่สามารถตั้งราคาส่งออกแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้

“รัฐบาลต้องการให้ลดพื้นที่

ปลูกข้าวมาปริงแต่จะให้ชาวนา

ห้ามหากินอะไรแทนปลูกข้าว มาตราการ โครงการที่จะออกมารองรับในการลดปลูกข้าวมาปริง ทั้งการปลูกพืชระยะสั้น หรือพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดิน มีแต่ส่งเสริมให้ปลูก แต่ไม่มีการตลาดที่ชัดเจนชาวบ้านไม่รู้ว่าจะปลูกแล้วทำแล้วไปขายที่ไหน นอกจากนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่ได้ผลแล้ว ยังสร้างปัญหาให้รัฐต้องมาแก้อย่างไม่รู้จบ”

นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ

ชี้ว่าหนทางที่จะให้ชาวนาลดพื้นที่ปลูก ต้องส่งเสริมให้ชัดเจนต้องมีการศึกษาสภาพพื้นที่ส่งเสริมปลูกพืชชนิดอื่น ศึกษาลาดรับซื้อ อย่างท่าเหมือนเช่นที่ผ่านมา

“เราต้องยอมรับความจริง ที่ชาวนาไทยยังอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะนโยบายหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐเลยแต่เป็นเพราะชาวนาบ้านเรา โชคดี ที่ประเทศไทยมีสภาพภูมิโนเวสดี เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิ มีธรรมชาติ เป็นตัวบังคับทั้งการ ระบายของน้ำ

และสภาพอากาศที่เย็นลงทำให้ ข้าวมีกลิ่นหอม ทุกวันนี้จึงไม่มีชาวนาประเทศไหนปลูกข้าวหอมมะลิได้ดีเท่าเรา แม้แต่กัมพูชา มีสภาพพื้นที่คล้ายเรา ตั้งอยู่ในทำเลใกล้เคียงกับไทยแถม ยังเคยได้รับรางวัลข้าวมีกลิ่นหอม จากการประกวดเมื่อปี 2556”

แต่นั่นตลาดโลกรู้แล้ว

ว่า ข้าวหอมจากกัมพูชามีดีแค่ไหน...เรื่องกลิ่นหอมยังสู้เราไม่ได้

รศ.สมพร ยังย้ำอีกว่า แม้ข้าวหอมมะลิไทยจะให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าจริง แต่หากจัดการดีๆ ควบคุมราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาด ชาวนาอยู่ได้แน่นอน

และหนทางที่จะทำให้ไทยกลับมายิ่งใหญ่ทั้งในเรื่องคุณภาพ ราคาและแชมป์ส่งออก...ต้องควบคุมคุณภาพผลผลิต ดูแลตั้งแต่ความบริสุทธิ์พันธุ์ข้าว และภาครัฐต้องลงทุนหาพันธุ์กรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การเก็บเกี่ยวมาให้ชาวนา

เพราะต้นทุนสำคัญที่ทำให้ข้าวไทย



คุณภาพดีต้อง...มาจากการเก็บรักษาข้าวหลังเก็บเกี่ยวที่ขาดหลักวิชาการ เลยทำให้สาร ความหอม (2AP) ในข้าว จางลง

วันนี้ภาครัฐควรให้ความสนใจเรื่องนี้อย่าง

จริงจัง เชื่อว่าต่อไปในอนาคต หลายประเทศโดยเฉพาะตลาดระดับบน (High-end market) ตลาดลูกค้าชั้นดี มีกำลังซื้อสูง ต้องแข่งของซื้อขาย ข้าวหอมมะลิคุณภาพล้วนหน้าจากไทยอย่างแน่นอน

แต่จะถึงฝั่งฝันนั้นได้ รัฐบาล

นักรการเมือง ต้องหยุดใช้ข้าวเป็น เครื่องมือในการหาเสียง เล่น เกมการเมืองซะที.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 5 มกราคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9900

Col.Inch: 18.15

Ad Value: 21,780

หน้า: 5(ซ้าย)

PRValue (x3): 65,340

Clip: Black/White

คอลัมน์: สังคมธุรกิจ



ออกอาการปลื้มปริ่มไม่น้อย เมื่อเห็น **กฤษฎา บุญราช** รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำทีม เชิญเกษตรกรตำบล เกษตรอำเภอบางบาล พานิชย์จังหวัด ร่วมประชุมกระทรวงพาณิชย์เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรและความยากจน ถึงขนาด **สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรี ออกปากชมว่าการประชุมแบบนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ไม่เคยเห็นมาก่อน ด้วยหวังว่าจากนี้ต่อไปปัญหาผลผลิตด้านการเกษตร ที่กระทรวงเกษตรฯ ดูแลจะสัมพันธ์กับราคาที่กระทรวงพาณิชย์ดูแล ทำให้ปัญหาปากท้องของเกษตรกรดีขึ้น...● **ThaiFranchise-**

Center.com. ในฐานะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้องการให้ทุกคนมีแนวทางการลงทุนแฟรนไชส์ และสามารถทำกำไรจากธุรกิจได้มากขึ้น ซึ่งในปี 2018 นี้มีหลายธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจที่พร้อมจะเป็นการลงทุนที่ถูกต้อง และเพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนว่าธุรกิจแฟรนไชส์ไหนบ้างที่มาแรงในปี 2018 ThaiFranchise-Center จึงพร้อมแจกฟรี รายชื่อ + เบอร์ โทรศัพท์ของธุรกิจแฟรนไชส์ มาแรงและน่าลงทุน ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียง Add Line ID: @thaifranchise และ พิมพ์ “Franchise2018” รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ThaiFranchiseCenter.com โทร. 0-2101-9187...● ค่าย **ซิก รีพับบลิก** ชวนแต่งบ้านให้ ชิกๆ มีสไตล์ไม่ซ้ำใคร ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าในราคาสุดพิเศษ รับส่วนลดสูงสุดถึง 20% วันนี้-15 ม.ค. 2561 รายได้ส่วนหนึ่งจากยอดขายจะสมทบทุนให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ฯ ภายใต้แคมเปญ ‘Time for Gift Time to Give’...●

มร.ฮาร์ดดิสก์

สังคม ข่าว



สัมมนา วิวัฒน์ คัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และ แนวโน้มปี 2561 นิมนต์ศาสตราจารย์ ดร. วรณเชจร ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

15มค.เคาะค่าจ้างใหม่ สมคิดจีรภส.ลดคบ.2% ล้นยาง50บาทใน3ด. หุ้นทุบสถิติสูงสุด42ปี

‘บิ๊กอุ้ย’ยัน 15 มกราฯ รู้แน่ค่าจ้าง
ขึ้นต่ำใหม่ ม.หอการค้าเผยหากปีนี้มี
เลือกตั้งท้องถิ่น-ส.ส.ตัน ศก.ไทย
โตเกิน 5% แน่ (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ค่าจ้างใหม่

ปีภส.หั่นคบ.เหลือ5%ช่วยเกษตรกร

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมมอบนโยบายการทำงานปี 2561 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม และมีนายอภิรักษ์ สุขประชาตรี ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ให้การต้อนรับ โดยระหว่างประชุมมอบนโยบายได้ให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังด้วย

นายสมคิดกล่าวว่า ต้องการให้อัตราดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส.ถูกลง จากปัจจุบันอยู่ที่ 7% ต่อปี โดยควรใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5% ต่อปี เพราะสินเชื่อกของ ธ.ก.ส.มีเป้าหมายคือ ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ซึ่งมีรายได้น้อยประสบปัญหาความยากจน ดังนั้น ธ.ก.ส.ควรคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงนั้น นอกจากนี้ อยากให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับบทบาทการทำงาน เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเข้มข้น เกษตรจังหวัดต้องปรับการทำงาน ขณะเดียวกัน

ต้องให้เกษตรกรกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบ ธ.ก.ส.เข้าร่วมโครงการเพิ่มรายได้ของ ธ.ก.ส.ที่กำลังดำเนินการและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ หากไม่เข้าร่วมโปรแกรมมอร์มก็ไม่ให้เงินตามบัตร

‘สมคิด’ลั่นไม่สนคำวิจารณ์

“สำหรับแพคเกจคนจนระยะ 2 ที่เน้นเพิ่มรายได้ กระทรวงการคลังจะนำเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 9 มกราคม ส่วนยางพาราได้สั่งกระทรวงเกษตรฯต้องทำให้ขึ้นถึงระดับ 50 บาทต่อ กก. ภายในไตรมาสแรกของปี 2561 เพราะหุ้นยังขึ้นไปถึง 1,800 จุดแล้ว” นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานหลังจากนี้ช่วง 1 ปี อยากให้ทุกฝ่ายเดินหน้าเต็มที่พุ่งไปข้างหน้า ตอนนี้อยู่ด้าน ไม่สนใจคำวิจารณ์อย่างกรณีที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี และตนและรัฐมนตรีคนอื่นๆ เข้าพบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนั้น ชั่วบอกล่าว พล.อ.เปรมระบุว่ารัฐบาลหมดกองหนุนจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่ พล.อ.เปรมระบุซึ่งตนฟังอยู่คือ รัฐบาลได้นำทุกภาคส่วนมาบริหารประเทศจนแทบหมดกองหนุน ซึ่งหลังจากนี้สิ่งที่ทุกคนควรทำ ต้องทำประโยชน์ให้ประเทศเพื่อให้เกิดกองหนุนกลับคืนมา และ พล.อ.เปรมยังระบุว่าอย่าหมกมุ่นจิตใจ หากทำเต็มที่ทุกอย่างจะดีเอง

นายอภิศักดิ์กล่าวในที่ประชุมว่า การช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่เน้นแค่ให้เงินแล้วจบ แต่ผลที่ออกมาต้องดูแลให้ได้ผล มีคนได้ประโยชน์เท่าไร รายได้เพิ่มเท่าใด รายได้พัน 30,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นระดับความยากจนก็ราย และจะทำให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตร ต้องการงบประมาณเท่าไรได้มา จะจ้างผู้เชี่ยวชาญทำก็ได้ เพื่อให้ผลผลิตดี

ขึ้น การสนับสนุนจะน้อยลง ผลผลิตดีขึ้น และงบแก้หนี้คนจนเท่าใดบอกมา ต้องทำงบ 2 ก้อน โดยกระทรวงคลังจะทำงานประมาณให้ ควรเห็นรูปธรรม 2-3 สัปดาห์ สำคัญงบประมาณต้องความชัดเจน

ก.เกษตรฯชงแผนดันยาง80บ.

นายกฤษฎากล่าวว่า จะแบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม เพื่อดูความพร้อม ทั้งกลุ่มดี กลางและไม่ดี เพื่อเข้าแก้ปัญหาให้ตรงจุด และเร่งมอบหมายงานให้อธิบดีกรมต่างๆ ที่รับผิดชอบเพื่อสรุปแผนปฏิรูปเกษตรกรภายในอีก 2-3 สัปดาห์ ในส่วนการแก้ปัญหาราคายางพารา ปัจจุบันมีปริมาณ 4.7-4.8 ล้านตัน จากพื้นที่ 22 ล้านไร่ ฝัสดัต 1.5 ล้านไร่ จาก 46-47 บาทต่อ กก. จะถึง 80 บาทต่อ กก.ในช่วง 5 ปี ดังนั้น จึงเตรียมแผนการลดพื้นที่และจะเสนอรัฐบาลเห็นชอบต่อไป

นายอภิศักดิ์ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า นายสมคิดให้นโยบาย 2 เรื่อง คือ 1.การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้พ้นความยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันจากผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.9 ล้านราย จำนวนนี้มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส.และมีหนี้ประมาณ 1 ล้านราย โดยกลุ่มนี้ทาง ธ.ก.ส.ได้จัดทำความช่วยเหลือออกเป็น 3 มาตรการ 9 โครงการ ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม.สัปดาห์ โดยในโครงการช่วยเหลือนั้น จะเน้นการเสริมรายได้ การให้ผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรที่มีศักยภาพเป็นหัวขบวนในการพัฒนาประมาณ 3,000 ราย รวมทั้งสนับสนุนการปลูกอื่นทดแทน และให้กระทรวงเกษตรฯทำแผนปฏิรูปภาคเกษตรของประเทศครั้งใหญ่ที่เป็นเรื่องจำเป็น โดยกระทรวงเกษตรฯต้องทำแผนให้ชัดเจนว่าจะใช้งบประมาณเท่าใด และเสนอกระทรวงการคลัง ส่วนจะใช้งบประมาณกลางปี 2561 หรือกำหนดงบประมาณปี 2562 จะพิจารณาอีกครั้ง โดยการปฏิรูประบบลดต้นทุนการเกษตรเพื่อให้แข่งขันกับต่างประเทศได้

ธ.ก.ส.รับนโยบายลดคบ.

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า สำหรับนโยบายการลดดอกเบี้ยทางผู้จัดการ ธ.ก.ส.ต้องไปดูว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ จะทำอย่างไร จะลดต้นทุน

ส่วนไหนได้อีก เพราะปัจจุบัน ธ.ก.ส.เองมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าธนาคารอื่น เพราะต้องเน้นการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกษตรกร

นายอภิรมย์กล่าวว่า พร้อมรับนโยบายการดูแลอัตราดอกเบี้ย แต่ปัจจุบัน ธ.ก.ส.มีกลุ่มลูกค้าที่ได้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 7% อยู่แล้ว วงเงินสินเชื่อประมาณ 500,000 ล้านบาท สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบ ธ.ก.ส.ที่เสนอขายสมมติครั้งนี้ หากดำเนินการตามแผนจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4 ล้านราย เป็นการสนับสนุนสินเชื่อรวม 9.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งวงเงินนี้จะใช้ประมาณรัฐสนับสนุนรวม 1.9 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ธ.ก.ส.รับค่าใช้จ่าย 1.1 หมื่นล้านบาท และขอสนับสนุนจากรัฐบาล 8 พันล้านบาท

'บิกอู่'ปรับแผนแก้ค้ำมนุษย์

ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานของ 10 หน่วยงาน ในประเด็นสำคัญ อาทิ ความคืบหน้าในการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมือง การเร่งรัดดำเนินคดีค้ำมนุษย์ การจัดระเบียบและจัดเก็บอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าว การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารให้กับแรงงานประมง

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้มีการจ่ายค่าจ้างเข้าบัญชีธนาคารให้กับแรงงานประมงแล้วประมาณ 30,000 คน และเพิ่มตักตวงเงินสด (เอทีเอ็ม) เพื่ออำนวยความสะดวก ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย โดยมุ่งเน้นดำเนินการในกิจการสำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การเร่งรัดและติดตามคดีค้ำมนุษย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงานตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างกลไกการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้ำมนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย

แก้แรงงานประมงล้นพื้นที่เหลือ

"ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน อันเนื่องมาจากผลการหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (อียู) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาระหว่างภาคประมง และมีผลต่อการพิจารณาปลดใบเหลืองของอียู

โดยจะขยายความร่วมมือและการเจรจาด้านแรงงานไปสู่รูปแบบทวิภาคีร่วมกับอียูอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง บังคับใช้กฎหมายและมาตรการปกครองกับผู้กระทำผิดในภาคประมง เสริมสร้างการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย และคุ้มครองแรงงานกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว" พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า จากการหารือกับอียูและดำเนินการตามที่ยูแนะนำ ทิศทางของประเทศไทยเริ่มดีขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศ ดังนั้นหากใครพบเห็นหรือรู้เบาะแสให้นำหลักฐานแจ้งข้อมูลไปที่กระทรวงแรงงาน เพื่อจะได้ดำเนินการทันที

หวังไทยขยับอันดับ'ทิปรีพอร์ต'

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวถึงการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวว่า ในการเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อให้กลุ่มที่ตกค้างอยู่ประมาณ 9 แสนคน ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและได้หนังสือรับรองซึ่งจะสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 2 ปี ขณะนี้ในส่วนของพม่ามีจุดพิสูจน์สัญชาติ 9 จุด และจุดบริการเคลื่อนที่อีก 2 จุด กัมพูชา 2 จุด และลาว 1 จุด ยอมรับว่าการพิสูจน์สัญชาติล่าช้า เพราะมีขั้นตอนมาก แต่ขณะนี้ได้ปรับปรุงระบบมั่นใจว่าจะดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ขณะนี้เหลือเพียงการพิจารณาตามกฎหมายว่าจะใช้มาตรการ 44 หรือออกเป็นกฎกระทรวง

เมื่อถามว่าการดำเนินการทั้งหมดนี้จะช่วยให้ไทยจะหลุดพ้นจากเทียร์ 2 วอตซ์ลิสต์ ขึ้นมาเป็นเทียร์ 2 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐ (ทิปรีพอร์ต) ได้หรือไม่ พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า เชื่อว่าการขับเคลื่อนในขณะนี้ประเทศไทยจะดีขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ตลอด 1 ปี สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยดีขึ้น มีการจับกุมดำเนินคดีแล้วจำนวนมาก อันเป็นผลมาจากการร่วมมือกับหลายหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพ

ล้น15ม.ค.เคาะค่าจ้างขั้นต่ำใหม่

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวถึงการพิจารณาอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำว่า คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) จะมีการพิจารณาก่อนวันที่ 15 มกราคมนี้ และจะเร่งนำเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อมีมติเห็นชอบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 31 มกราคมนี้ ทั้งนี้การพิจารณาจะอยู่บนพื้นฐานของผู้ใช้แรงงานได้รับ

ความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครอง ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้ ส่วนอัตราจะเท่ากันทั่วประเทศหรือไม่ ต้องรอให้บอร์ดค่าจ้างพิจารณา แต่จะต้องรอบคอบ

"ยืนยันว่าภายในวันที่ 15 มกราคมนี้ จะได้ข้อยุติ และจะต้องมีผลให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างอัตราใหม่ภายในสิ้นเดือนนี้" พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

ด้านนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ภายในวันที่ 15 มกราคมนี้ จะได้ข้อสรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแน่นอน โดยบอร์ดค่าจ้างชุดที่ 19 จะเป็นผู้พิจารณา ส่วนอัตราค่าจ้างจะเป็นเท่าใด ต้องรอผลการพิจารณาจากที่ประชุม แต่เชื่อว่ากรรมการทั้ง 15 คน ที่มาจากไตรภาคีจะตกลงกันได้แน่นอน

นายจรินทร์กล่าวถึงแผนการจัดซื้อเครื่องสแกนมาตาเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวว่า หลังจากมีการปรับระบบการให้บริการ และขยายเวลาการทำงานออกไปอีก 6 เดือน มีแนวโน้มว่าไม่จำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องดังกล่าวเพิ่มเติมอีกต่อไป จะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ได้

เป้าททท.13ล.คนเที่ยวเมืองรอง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าปี 2561 ททท.คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทย 36-37 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ทำสถิติสูงสุดด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 35 ล้านคน และสร้างรายได้กว่า 2.7 ล้านล้านบาท สำหรับการลงทุนโครงการท่องเที่ยวปี 2561 เน้นกระตุ้นท่องเที่ยวในท้องถิ่นและท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายโอกาสเชิงพื้นที่และกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น ในแคมเปญ "Amazing Thailand Go Local : เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบโต เมืองไทยเติบโต" ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเมืองรอง รวมทั้งเส้นทางผ่านเมืองหลักไปเมืองรอง ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีตลอดปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม โดยนิติบุคคลใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาและจ่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ส่วนบุคคลธรรมดาตามไปเสียจมาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า คาดว่าแคมเปญนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน สร้างรายได้สู่

เศรษฐกิจฐานรากกว่า 3.5 แสนล้านบาท ทำให้สัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพื้นที่เมืองหลักต่อเมืองรองจะเพิ่มขึ้น 65% และ 35% จากเดิม 70% และ 30% ตามลำดับ คาดเพิ่มยอดเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเป็น 160 ล้านคนต่อครั้ง สร้างรายได้ 1 ล้านล้านบาท จากปี 2560 อยู่ที่ 154 ล้านคนต่อครั้ง สร้างรายได้ 9.5 แสนล้านบาท ผ่านแคมเปญ Amazing Thailand Go Local แบ่งเป็น 7 กิจกรรม

ททท.ต่อยอดเพิ่มจว.ถึงอำเภอ

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า จากการหารือกับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สั่งการให้กระทรวงกำลังพิจารณาประกาศเมืองรองเพิ่มเติม เพราะการประกาศครั้งแรกนั้นเป็นการประกาศตามจังหวัด โดยเมืองรองคือจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีต่ำกว่า 3.5 ล้านคน ซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมกับบางพื้นที่ เช่น ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี นครราชสีมา ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีกว่า 3.5 ล้านคน แต่การท่องเที่ยวกระจุกอยู่ในเฉพาะบางพื้นที่หรือบางอำเภอเท่านั้น ในอนาคตจะพิจารณาประกาศเมืองรอง ระดับอำเภอหรือชุมชนในพื้นที่จังหวัดนั้นออกมา เพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสและรายได้สู่ประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจะเน้นการจัดกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญและวันหยุดยาวต่อเนื่อง เช่น ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาจัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์ในเมืองรอง ได้แก่ ลำปาง สกลนคร กาญจนบุรี ระยอง ภูเก็ต ได้รับการตอบรับดี จากนี้ เช่น จัดสงกรานต์ เฟสตีวัล 2018 ใน 5 เมืองรองที่ ททท. อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะจัดจังหวัดใด หรือจัดกิจกรรมช่วงตรุษจีน เข้าพรรษา-ออกพรรษา เป็นต้น ซึ่งต้นเดือนกุมภาพันธ์ ททท.แจกคู่มือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมรายชื่อผู้ประกอบการที่สามารถนำไปเสริมการตลาดขยายได้ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดได้

สำรวจความเชื่อมั่นกระเตื้อง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนธันวาคม 2560 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากผู้บริโภคมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้น ตามการส่งออกและการท่องเที่ยวฟื้นตัวดีขึ้น และมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของของภาครัฐ เช่น บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย มาตรการช้อปช่วยชาติและวันหยุดยาวต่อเนื่อง

คล้ายกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันหลังรัฐบาลประกาศโรดแมปการเลือกตั้ง แต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังฟื้นตัวไม่มากนัก เนื่องจากยังกังวลราคาพืชเกษตรที่ทรงตัวระดับต่ำ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ทำให้กำลังซื้อทั่วไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศขยายตัวระดับต่ำและไม่ค่อยคล่องตัว ส่งผลต่อความรู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัวดีขึ้นมากนัก

นายธนวรรธน์กล่าวว่า จึงทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 66.2, 74.0 และ 97.5 ตามลำดับ ตีขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 อยู่ที่ 65.2, 72.7 และ 96.1 ตามลำดับ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (ซีซีไอ) อยู่ที่ 79.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดรอบ 35 เดือนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ 53.6 จาก 52.8 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตหรือ 6 เดือนข้างหน้า ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 5 อยู่ที่ 90.2 จาก 88.8 ซึ่งสูงสุดในรอบ 57 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 แต่อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนีทุกรายการยังต่ำกว่าระดับปกติที่ 100 แสดงว่าผู้บริโภคเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังฟื้นตัวขึ้นไม่มากนัก และยังมีความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และสินค้าเกษตรราคาต่ำ รวมถึงเริ่มกังวลต่อสถานการณ์การเมืองจากกระแสข่าวต่างๆ ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมือง ปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน

มีเงินอีก7แสนล.หนุนศก.โต5%

นายธนวรรธน์กล่าวต่อว่า ทิศทางความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปี 2561 จะดีขึ้นและน่าจะเป็นขาขึ้นเกินระดับ 100 ในหลายรายการ เนื่องจากมีปัจจัยหนุนหลายด้าน ทั้งการส่งออก น่าจะทำได้ 5% จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 37-37.5 ล้านคน เม็ดเงินจากการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) มาตรการเสริมของภาครัฐ เช่น บัตรสวัสดิการเฟส 2-3 รวมถึงแรงจูงใจการลงทุนภาคเอกชน แนวโน้มราคาน้ำมันสูงดึงราคาเกษตรสูงขึ้น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก 10-15 บาท หรือ 3-5% รวมแล้วจะมีเงินสะพัดเข้าระบบเศรษฐกิจปี 2561 อีกประมาณ 5-7 แสนล้านบาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโต 2-3% ประกอบกับปัจจัยเศรษฐกิจโลกดีขึ้น ดึงต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2561 เดิมได้ 4.5-5% “หากมีการจัดเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและ

การเมืองใหญ่จะส่งผลต่อความมั่นใจเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสทำให้เศรษฐกิจไทยโตเกิน 5% โดยความชัดเจนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจถึงระดับฐานรากและความรู้สึกของประชาชนว่าเศรษฐกิจดีขึ้นในครึ่งหลังของปี ซึ่งไตรมาสแรกเศรษฐกิจน่าจะขยายตัว 4% และสูงขึ้นระดับ 4.8-5% ในครึ่งปีหลัง” นายธนวรรธน์กล่าว และว่า สำหรับปัจจัยกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือ ความตึงเครียดของการเมืองโลก และเลื่อนการเลือกตั้งในประเทศ

เอกชนจี้สปท.พยุงบ่าบาท

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับเงินบาทแข็งค่าตั้งแต่ต้นปี เป็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรดูแลให้แข็งค่าใกล้เคียงกับเงินสกุลในอาเซียนและไม่ผันผวนเร็ว ก็จะไม่กระทบต่อการส่งออก จากสำรวจภาคเอกชนและผู้ส่งออก เห็นว่าเงินบาทระดับ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เหมาะสมในขณะนี้ และประเมินว่าค่าบาทปี 2561 น่าจะเคลื่อนไหวระดับ 32.50-33.50%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร รวมถึงข้าว เริ่มกังวลต่อค่าเงินบาทแข็งค่าแล้ว อาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อและเป้าหมายการส่งออกของธุรกิจ ในส่วนของส่งออกข้าว อัตรากำไรเฉลี่ยทุก 1 บาท ที่แข็งค่าขึ้น จะทำให้ราคาข้าวเจ้าไทยสูงขึ้น 10 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาข้าวหอมมะลิสูงขึ้น 25 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งขณะนี้การส่งออกข้าวไทยยังประสบปัญหาแข่งขันได้ยากขึ้นกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันทั้งเวียดนามและกัมพูชา โดยเฉพาะส่งออกข้าวหอมมะลิที่ราคาส่งออกต่ำกว่าไทยมากถึง 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ไทยเกินตันละ 1,050-1,500 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขึ้นอยู่กับชนิด

ข้าวหอม จึงทำให้เสียตลาดข้าวหอมที่ต้องส่งออกเป็นสถิติช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เดือนกุมภาพันธ์ ในหลายประเทศลดลงมาก ทั้งฮ่องกง สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย

“วันนี้แข็งค่าแล้ว 32.24 บาท วิตกว่าค่าบาทจะแข็งหลุด 32 บาท จะกระทบต่อการส่งออกแน่นอน ซึ่งมีโอกาสเพราะดูจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยดีขึ้นทำให้เกิดเงินไหลเข้ามาขึ้นดึงบาทแข็งค่า ซึ่งผลกระทบไม่แค่กระทบเป้าส่งออกข้าวปีนี้ตั้งไว้ 9-9.5 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนที่ส่งออกได้สูงถึง 11.2 ล้านตัน แต่จะกระทบต่อเป้าหมายส่งออกรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ 6% หน้อยขึ้นค่าบาทที่เหมาะสมและแข่งขันได้ในตอนนี้ไม่ควรหลุด 33 บาทต่อดอลลาร์ เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรเข้ามาดูแล เพราะไม่แค่แข่งกับสกุลอื่นแต่ต้องไม่ผันผวนด้วย ส่วนจะทบทวนตัวเลขหรือทำหนังสือ

ถึง รมท.ให้เข้ามาดูแลคงต้องติดตามสถานการณ์
อีกระยะหนึ่ง” นายชูเกียรติกล่าว

พณ.ยังคงเป้าส่งออก6%

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับการแข่งค่าของ
บาทตั้งแต่ต้นปี 2561 สนค.มองว่าเป็นการแข่ง
ค่าที่เกิดจากการอ่อนค่าของค่าเงินสหรัฐ ไม่ได้
เกิดจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง
และเป็นการแข่งค่าที่สอดคล้องกับการแข่งค่า
ของเงินในภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งไทยไม่ได้แข่งค่าที่
สุดในกลุ่มนี้ โดยแข่งค่าเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย
ดังนั้นถ้ามองในแง่ผลกระทบต่อการแข่งขันในมม
มองของค่าเงินคงไม่กระทบมาก เพราะเกือบ
ทุกชาติก็แข่งค่าเมื่อเทียบกับเงินสหรัฐ เหมือนกัน
หมด แต่ทั้งนี้คงต้องระวังเรื่องความเสี่ยงมาก
ขึ้น เพราะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ด้วย

“อาจจะทำให้การเติบโตตัวเลขส่งออกกลด
ลงบ้าง ขึ้นอยู่กับว่าแข่งเท่าไร เช่น ถ้าแข่ง
6% เทียบกับปี 2560 อาจลดลงมาประมาณ
0.23% แต่จะยังไม่หลุดกรอบประมาณการ 5-6%
แต่คิดว่าค่าบาทเฉลี่ยทั้งปี 2561 ไม่น่าจะต่ำกว่า
33 บาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นเกณฑ์ขึ้น
ต่ำในการกำหนดเป้าส่งออกอยู่แล้ว” นางสาว
พิมพ์ชนกกล่าว

‘หุ้น-ค่าบาท’2วันทุบสถิติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาด
ของวันที่ 4 มกราคม 2561 อยู่ที่ 32.22 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าต่อเนื่องตามกระแสเงิน
ทุนไหลเข้าและแรงเทขายดอลลาร์สหรัฐ โดยทำ
สถิติแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 39 เดือน หรือ 3 ปี
3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ขณะที่ตลาด
หุ้นไทยเปิดตลาดวันที่ 4 มกราคม อยู่ที่ 1,791.02
จุด เพิ่มขึ้น 12.49 จุด หรือเพิ่ม 0.70% จากวัน
ที่ 3 มกราคม ที่ปิดตลาด 1,778.53 จุด ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดในประวัติการณ์นับตั้งแต่เปิดซื้อขาย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2518 และมีมูลค่าการ
ซื้อขายกว่า 90,816.95 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ ระบุ
ว่า หุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่อง นำโดยหุ้นในกลุ่ม
พลังงานและปิโตรเคมี อานิสงส์ราคาน้ำมัน
ขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี พบว่ามีเพียงสถาบันใน
ประเทศที่ซื้อสุทธิ 3,482.87 ล้านบาท ส่วนนัก
ลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 2,055.98 ล้าน
บาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 1,074.80
ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ

352.09 ล้านบาท ส่วนมูลค่าซื้อขาย 90,816.95
ล้านบาท แม้สูงในช่วงปีนี้ แต่ยังไม่ทำสถิติสูงสุด
รอบใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เคยมีมูลค่า
การซื้อขาย 130,152.19 ล้านบาท ยังเป็นสถิติ
สูงสุดในประวัติการณ์

หวังเก็บภาษีบาปรู้นทั่วโลก

นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวถึงกรณีกรมสรรพสามิตมีแนวคิดจะเก็บ
ภาษีจากฐานการบริโภคเหมือนเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
(แวต) และเน้นสินค้าบาปร้อน เช่น บุหรี่ สุรา
เบียร์ นั้นว่าคงต้องดูจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มราย
ได้ หรือสร้างสำนึกให้การบริโภคได้ลดเล็กลง
สูบบุหรี่หรือการดื่มสุรา แต่ในหลักการการเก็บ
ภาษีจะเกิดจากฐานผลิตมากกว่าการบริโภค ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ง่ายกว่า เพราะมีระบบอยู่แล้ว แต่
ควรหาวิธีสื่อสารถึงผู้บริโภคให้รู้ว่าการซื้อสินค้า
บาปรุนั้น ผู้ซื้อต้องจ่ายภาษีเท่าไร โดยการระบุ
ข้อความให้ชัดเจนบนของบุหรี่หรือขวดสุรา เพื่อ
ให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าตนเสียภาษีเท่าไร จะง่ายกว่า
ให้ผู้บริโภคเสียโดยตรง เพราะอาจสร้างความ
ยุ่งยากและสับสนระหว่างผู้ซื้อผู้ขายปลายทาง

“ในต่างประเทศหลายสินค้าได้มีการระบุไว้
ชัดเจนว่าสินค้านั้นต้นทุนเท่าไร ภาษีเท่าไร
เหมือนกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ดัง
นั้นเมื่อเขาซื้อก็จะดูก่อนตัดเงินใจซื้อ ไม่เหมือน
พฤติกรรมบ้านเราคนซื้อไม่ได้สังเกต แม้ใบเสร็จ
จ่ายค่าสินค้าก็มักไม่ดู ทั้งๆ ที่มีการแยกภาษีแวต
ไว้แล้ว เรื่องนี้หากใช้วิธีที่ไม่เป็นที่ยอมรับและ
ทำความเข้าใจได้ดีพอ อาจเป็นการสร้างความ
วุ่นวายได้มาก” นายเกียรติอนันต์กล่าว

ด้านนายธนวรรธน์กล่าวว่า เป็นหลักคิดที่
ดี แต่จะนำมาใช้จริงได้หรือไม่นั้น ควรต้องเปิด
ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
ก่อน เพราะกระทบโดยตรงทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
ที่จะเกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายแตกต่างออกไป ซึ่ง
การเก็บภาษีจากฐานผู้บริโภคก็เหมือนการเสีย
ภาษีเป็นครั้งคราว อย่างหลายประเทศใช้กับการ
จ่ายค่าผ่านทาง ขอใบอนุญาตล่าสัตว์ เช่น บริการ
ตปลา หรืออย่างสิงคโปร์เก็บภาษีใช้ถนน เป็นต้น
เรื่องนี้ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ คงต้องระมัดระวังที่
จะนำมาใช้จริง ต้องดูผลดีผลเสีย ผลกระทบ รวม
ถึงอัตราจัดเก็บที่ทุกฝ่ายยอมรับได้

วิรัตน์ แสงทองคำ

viratts.wordpress.com



ทีมสมคิด (4)



“ทีมสมคิด” มีพลัง มีบทบาท ภายใต้ “สานพลังประชารัฐ” สัมพันธ์กับโครงสร้างสังคมธุรกิจไทย จากแผนการใหญ่ สู่อายุสัมพันธภาพใหม่ ขยายวง

คำถามที่ห้ายไว้ในตอนที่แล้ว “ทีมสมคิด” กับ “สานพลังประชารัฐ” จะสามารถจุดกระแสให้สังคมธุรกิจไทยแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร

เชื่อว่าคงเร็วเกินไปที่จะมองเห็น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังดำเนินไป บางสิ่งเป็นนามธรรม มีความหมาย มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ เป็น “ชิ้นส่วน” เป็น “กลไก” ว่าด้วย “ความมั่นคง” ในช่วง “เปลี่ยนแปลง” และ “หัวเลี้ยวหัวต่อ” สังคมไทยหลายมิติ

ทั้งมิติความสัมพันธ์กับสังคมโลกซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ว่าด้วยอำนาจทางการเมืองผันแปรและการแข่งขัน แข่งขันกันและกันผ่านรัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้งแต่อดีตที่อยู่ในอำนาจต่อเนื่องที่สุด

ไปจนถึงมิติว่าด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและท้าทาย ภายใต้เครือข่ายธุรกิจใหญ่ ผู้ผู้รอด แข่งขันผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์ไม่แน่นอน

หากเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ในโมเดลรัฐ-ธุรกิจ โดยเฉพาะในยุค **เปรม ติณสูลานนท์** แล้ว นับว่า “ทีมสมคิด” มียุทธศาสตร์ผนวกเข้ากับแผนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ก่อเป็นรูป เป็นแผน ทำให้นโยบายเศรษฐกิจ ภายใต้การนำของ สมคิด จาตุ

ศรีพิทักษ์ จับต้องได้มากกว่า

และย่อมดูดีกว่านโยบายเศรษฐกิจของ **ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล** รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจคนแรกของรัฐบาล คสช.

ภาพย่อยลงไป เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลและองค์การความร่วมมือรัฐ-ธุรกิจในอดีตที่ผ่านมา นับว่า “สานพลังประชารัฐ” ให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจมากชิ้นอย่างมาก

แกนกลาง

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มาพร้อมกับทีมงานหน้าใหม่ในตำแหน่งสำคัญ และมีบทบาทสำคัญใน “สานพลังประชารัฐ” มาตั้งแต่ต้น แม้โครงสร้างดูหลวมๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเอาใจจริงเอาใจโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ

บทเรียนเกือบๆ 2 ปีที่ผ่านมา มองเห็นว่า คณะทำงานบางคณะทำงานไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น

เห็นได้ชัดคือคณะทำงาน **การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่** ซึ่งถือเป็นคณะทำงานตามแผนที่สำคัญมากๆ คณะหนึ่ง (โปรดกลับไปอ่านความเห็นของ

อิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ว่า “คนไทยส่วนมากอยู่ในภาคการเกษตรและบริการ ดังนั้น เราต้องทำให้ตรงส่วนนี้เข้มแข็ง” อ้างไว้ในตอนที่แล้ว-ทีมสมคิด (3)

มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม 2560) คณะทำงานที่ว่านี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ก่อนหน้านี้อือ **พล.อ.ฉัตรชัย สาริก**

ลยะ) เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ

เล่ากันว่า เขามักส่งปลัดกระทรวงเข้าร่วมประชุม และเท่าที่ดูข้อมูล (www.สานพลังประชารัฐ.com) ปรากฏว่า เป็นคณะทำงานเพียงชุดเดียว ยังไม่มีการแต่งตั้งให้ครบถ้วนอย่างที่ควรจะเป็น

เชื่อว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด ถือได้ว่าเป็นความเชื่อมโยงกับ “สานพลังประชารัฐ” ด้วย การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ คงส่งผลให้แผนการงาน “สานพลังประชารัฐ” ในส่วนสำคัญ คงเดินหน้าไป

รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญ ที่ว่าเป็น “ทีมงานหน้าใหม่ในตำแหน่งสำคัญ” นั้น ถือว่าเป็นแกนกลาง “ทีมสมคิด” อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถือว่าตำแหน่งสำคัญมากๆ และอยู่ในตำแหน่งเคียงคู่ตลอดมา มีบทบาทอยู่ในกลุ่มปัจจัยสนับสนุน “สานพลังประชารัฐ” ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงาน การดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ดร.อุตตม สาวนายน บริหารกระทรวงซึ่งมีความสำคัญและมีบทบาทมากเป็นพิเศษ เป็น “หัวเรี่ยวหัวแรง” สำคัญของ “สานพลังประชารัฐ” อย่างไม่ต้องสงสัย อยู่ในกลุ่มตัวขับเคลื่อน ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงาน การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization ในช่วงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สิงหาคม 2558-กันยายน 2559) ต่อมาเป็นที่หัวหน้าทีมภาครัฐในคณะทำงานสำคัญ 2 ชุดคือการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริม SMEs และ Productivity เมื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม (ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ สิงหาคม 2558-ธันวาคม 2559) มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็น “หัวเรี่ยวหัวแรง” ที่สำคัญอีกคนหนึ่ง ทำงานอย่างแข็งขัน ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐเพียงคนเดียวตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วย ในคณะทำงาน

การส่งเสริม SMEs และ Productivity **เชื่อว่าเมื่อมาขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ตั้งแต่พฤศจิกายน 2560) จะมาเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐคณะทำงานการยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization**

ขยายวง

ภาพที่ผู้คนสนใจมากเป็นพิเศษ คือหัวหน้าทีมภาคเอกชน (โปรดพิจารณาข้อมูลประกอบ)

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 5 - พุธสัปดาห์ 11 มกราคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 1951

หน้า: 28(กลาง), 29

Col.Inch: 104.22 Ad Value: 50,025.60

PRValue (x3): 150,076.80

Clip: Full Color

คอลัมน์: วิรัตน์ แสงทองคำ: ทีมสมคิด (4)

และคณะทำงานภาคเอกชน เป็นเรื่องเข้าใจได้ไม่ยากว่า เป็นภาพสะท้อนโครงสร้างอำนาจสังคมธุรกิจไทย “ทีมสมคิด” เชื่อว่ามีพลังขับเคลื่อนอำนาจทั้งรูปธรรมและนามธรรม

ธุรกิจซึ่งมีเครือข่าย มีพลังในฐานะรายใหญ่ ปรากฏ “ตัวแทน” อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะธุรกิจเก่าแก่กว่าศตวรรษอย่างเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี)

ธุรกิจที่มีเครือข่ายกว้างขวาง และทรงอิทธิพล

ในสังคมธุรกิจไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะ **เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)**

กลุ่มไทยเจริญ (ทีซีซี) ซึ่งมีบริษัทไทยเบฟเวอเรจเป็นแกนสำคัญ

ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจได้เสมอ

และ **กลุ่มเซ็นทรัล** ธุรกิจค้าปลีกหลากหลายรูปแบบที่สุด ไม่เพียงเท่านั้น หากพิจารณารายละเอียดในคณะทำงานชุดต่างๆ จะพบว่า มีบุคคลที่ถือว่าเป็น “ตัวแทน” กลุ่มธุรกิจข้างต้นอีกจำนวนไม่น้อย บางเครือข่ายมีรวมกันมากกว่า 10 คน โดยเฉพาะ ซีพีทีซีซี และเซ็นทรัล

มุมมองต่อปรากฏการณ์ข้างต้น ควรพิจารณาอย่างพิถีพิถัน และตีความอย่างรอบคอบ รอบด้าน

หนึ่ง-แม้ว่า “ทีมสมคิด” จะยึดโมเดล “ตัวแทน” กลุ่มธุรกิจ ผ่านองค์กรและสมาคมเช่นยุคเปรม แต่กลับยึดถือแนวทางปฏิบัติที่เป็นจริง ว่าไปแล้วเครือข่ายกลุ่มธุรกิจข้างต้นมี “ตัวแทน” มีอิทธิพลอยู่ในองค์กร สมาคมดังกล่าวอยู่แล้ว การเข้าถึงโดยตรง แสดงว่า “ทีมสมคิด” มีเป้าหมายมุ่งสู่ผลสำเร็จเป็นสำคัญ ตัดขั้นตอนที่ยุงยาก เพื่อความคล่องตัว

ยิ่งความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่าง “ทีมสมคิด” กับผู้นำเครือข่ายธุรกิจดังกล่าวมีมาก่อนแล้ว ย่อมจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเชื่อว่าเครือข่ายธุรกิจข้างต้น มีทรัพยากร มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหาร

เป็นไปได้ว่า พยายามบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเมินว่ามีเวลาค่อนข้างจำกัด

สอง-เครือข่ายธุรกิจใหญ่ในสังคมไทยหรือสังคมใด ล้วนมี “โอกาส” มากกว่าอยู่แล้ว กรณีนี้เชื่อว่าสามารถผลักดัน ผนึกแนวคิด แนวทางธุรกิจ ให้เข้ากับนโยบายและแผนการของรัฐอย่างแนบแน่นกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะในยุคที่มีการตรวจสอบอย่างจำกัด การเข้าถึงแผนและนโยบาย มีความสำคัญสำหรับเครือข่ายธุรกิจใหญ่ มากกว่าการได้ตีลใหญ่ บางทีลด้วยซ้ำ

สาม-สายสัมพันธ์ใหม่ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เชื้อ

ในเรื่อง “สายสัมพันธ์” ทั้งในความหมายใหม่ที่กล่าวมาแล้ว กับความหมายเดิม เพื่อก่อรูปพลังกลุ่มอำนาจทางสังคมบางกลุ่มให้มั่นคง เข้มแข็งขึ้น ถือเป็นครั้งแรกๆ ในปรากฏการณ์ความสัมพันธ์รัฐ-ธุรกิจ พุ่งเป้าไปยังตัวบุคคล

ดังกรณีผู้นำธุรกิจเข้ามาเป็นเมืบทบาทเป็นพิเศษพิจารณาจากโครงสร้างการทำงาน “สานพลังประชารัฐ” ปรากฏชื่อ **ศุภชัย เจียรวนนท์** ประธานกรรมการบริหารซีพีคอนใหม่ **ธนากร สิทธิวัฒนศักดิ์** ผู้บริหารคนสำคัญของไทยเบฟเวอเรจ **ทศ จิราธิวัฒน์** ผู้นำกลุ่มเซ็นทรัล และ **ชาติศิริ โสภณพนิช** ผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ นอกจากดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมภาคเอกชนในคณะทำงานสำคัญๆ (โปรดพิจารณาข้อมูลประกอบอีกครั้ง) ยังปรากฏชื่อในคณะทำงานชุดต่างๆ อีกหลายชุด

ทั้งนี้ รัฐมนตรีซึ่งแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ดูไปแล้ว เป็น “ตัวแทน” ภาคธุรกิจ ถือได้ว่าได้เข้ามาอยู่ใน “ทีมสมคิด” ขยายวง ล้วนมีชื่อ มีบทบาท ในคณะทำงาน “สานพลังประชารัฐ”

นี่อาจหมายถึง “ทีมสมคิด” กำลังก้าวไปสู่วิศวศาสตร์และแผนการเชิงขยาย ไม่เพียงแค่แผนการทางเศรษฐกิจ ●

องค์ประกอบคณะทำงานสานประชารัฐ

หัวหน้าทีมเอกชน

กลุ่มตัวขับเคลื่อน

การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization

กานต์ ตระกูลสุน (เอสซีจี)

การส่งเสริม SMEs และ Productivity

สุพันธ์ มงคลสุธี (สภาอุตสาหกรรม)

กลินท์ สารสิน (หอการค้าไทย/เอสซีจี)

การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE

ชนินทร์ โทณวนิก (กลุ่มดุสิตธานี)

การส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ

สนั่น อังอุบลกุล (ศรีไทยซูเปอร์แวร์)

ทศ จิราธิวัฒน์ (กลุ่มเซ็นทรัล)

การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลุ่ม ปตท.)

การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

อิสระ ว่องกุลกิจ (กลุ่มมิตรผล)

กลุ่มปัจจัยสนับสนุน

การดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชาติศิริ โสภณพนิช (ธนาคารกรุงเทพ)

การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (เอสซีจี)

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ธนากร สิทธิวัฒนศักดิ์ (ไทยเบฟเวอเรจ)

การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ

กานต์ ตระกูลสุน (เอสซีจี)

การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

ศุภชัย เจียรวนนท์ (ทรูคอร์ปอเรชั่น/ซีพี)

ประชารัฐเพื่อสังคม

อิสระ ว่องกุลกิจ (กลุ่มมิตรผล)

ที่มา : ประมวลมาจาก www.สานพลังประชารัฐ.com



เปิดป้าย : วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโครงการชุดคลองประชารัฐ ชุดหลุมชนมครก และคลองไล่ไก่ เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาน ณ กลุ่มกิจกรรมธรรมชาติบ้านนาเรียง ตำบลนาทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำและปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืน

ส่งปฏิรูป'ภาคเกษตร' ยึดการตลาดต้นราคา

มาตรการสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกร



กรุงเทพธุรกิจ ● “สมคิด”ส่งเกษตรกรจับมือ ธ.ก.ส. ปฏิรูปภาคเกษตร ต้นราคาสินค้า ยึดการตลาดเป็นตัวนำ ชิดเส้น 3 สัปดาห์สรุปแผน ย้ำอยากเห็นราคาอย่างสูงกว่า 50 บาทต่อกก. เผยมาตรการช่วยคนจน “เฟส 2”เข้าครม. สัปดาห์หน้า ชูตัดสวัสดิการหากไม่เข้าร่วมพัฒนาอาชีพ ขณะธ.ก.ส.เตรียมวงเงิน 9.5 หมื่นล้าน ปลดปล่อยกู้สร้างอาชีพ แก้นั้นนอกระบบ

การประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีขึ้นที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) วานนี้ (4 ม.ค.) มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วย

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

ส่งปฏิรูป

ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิรูปภาคเกษตรต้นราคาพืชผล

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ว่า ต้องการเห็นกระทรวงเกษตรและธ.ก.ส. ร่วมมือกันปฏิรูปภาคเกษตร เพื่อให้ราคาพืชผลการเกษตรสูงขึ้น โดยในส่วนธ.ก.ส.ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้อยู่ระดับต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7% เพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนแก่เกษตรกร

ขณะเดียวกัน ยังแนะนำให้ธ.ก.ส. ตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี โดยให้กองทุนนี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งทุนเริ่มต้น และให้สินเชื่อในระยะต่อไป สำหรับมาตรการทั้งหมดนี้ อยากให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในไตรมาสแรกของปีนี้

นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ช่วยผลักดันให้ราคาขายพาราขายสูงขึ้น โดยต้องการเห็นยางพารามีราคาสูงเกินกว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม เพราะขณะนี้ ราคาหุ้นก็ขยับเหนือ 1,800 จุดแล้ว

ช่วยคนจนเฟส2เข้าครม. ังการหน้า

ส่วนมาตรการช่วยคนจนเฟสสองนั้น รัฐบาลจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 9 ม.ค.2560 ซึ่งในมาตรการจะมีแนวทางช่วยเหลือด้านฝึกอาชีพต่างๆ โดยจะเข้าถึงทุกคน แต่

หากรายได้ไม่ยอมเข้าร่วมมาตรการ ระยะต่อไป ทางรัฐบาลจะตัดสวัสดิการ

ด้าน นายอภิศักดิ์ กล่าวที่ประชุมได้หารือใน 2 เรื่องหลัก โดยเรื่องแรกคือ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนรับสวัสดิการรัฐให้มีรายได้อีก โดยกลุ่มแรกที่จะเข้าไปช่วยคือกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี เป็นเกษตรกร 3.9 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นลูกค้าธ.ก.ส. 1 ล้านคน และเป็นเกษตรกรทั่วไปกว่า 2 ล้านคน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้เสนอแนวทางในการช่วยเหลือผ่าน 3 มาตรการ จำนวน 9 โครงการ ภายใต้เป้าหมายที่จะช่วยให้คนจนมีรายได้อีกขั้นหนึ่งแสนบาทคน โดยจะหาหัวขบวนที่เก่งๆ มาช่วยประมาณ 2 พันราย บวกกับ สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งราว 1 พันแห่งมาร่วมเป็นหัวขบวน เชื่อว่า จะช่วยให้คนจนเหล่านี้เข้าร่วมขบวนได้

ส่วนเรื่องที่สองคือนายสมคิดได้ให้นโยบายให้เร่งปฏิรูปภาคเกษตร เพราะถือเป็นภาคสำคัญแต่มีรายได้น้อย ไม่ได้รับการปฏิรูปมานานนับสิบปี ขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด

ชิดเส้น3สัปดาห์แผนปฏิรูปต้องชัด

“ปัญหาที่ผ่านมามีคือสินค้าบางอย่างไปปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ผลก็คือผลผลิตต่ำ แต่ต้นทุนสูง แต่สมัยนี้ โลกมีการเชื่อมโยงกัน ถ้าต้นทุนเราสูง ขณะที่ ประเทศอื่นผลิตต้นทุนต่ำก็ขายในราคาต่ำได้ ฉะนั้นที่เราต้องทำคือต้องช่วยให้ภาคเกษตรมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้การตลาดเป็นตัวนำ ต่อไป เมื่อผลิตได้ราคา รัฐก็ไม่ต้องเข้าไปอุดหนุน ก็ฝากกระทรวงเกษตรฯหาพื้นที่ที่จะช่วยเกษตรกรปฏิรูป”

ทั้งนี้ หากการปฏิรูปภาคเกษตรต้องใช้งบประมาณ กระทรวงการคลังก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ ดังนั้นก็ให้กระทรวงเกษตรฯไปทำแผนโดยเร็ว หรือภายใน 3 สัปดาห์นี้ เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2562 ได้

ธกส.หาแนวทางลดตบ.ให้ลูกค้า

สำหรับนโยบายเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรนั้น เขากล่าวว่า ธ.ก.ส.เองถือว่า มีต้นทุนการระดมเงินที่ต่ำในระดับเดียวกันกับพันธบัตรรัฐบาลอยู่แล้ว แต่ในเวลาเดียวกันก็มีต้นทุนสูงจากการดูแลลูกค้า จึงเป็นเรื่องยากในการลดดอกเบี้ย แต่เมื่อเป็นนโยบาย ทางธ.ก.ส.ก็ต้องไปหาแนวทางลดต้นทุนด้านอื่น

ด้านนายอภิรมย์กล่าวว่า การปรับโครงสร้างการผลิต จากการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่สามารถแข่งขันได้ ไปสู่การผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดนั้น ในบางพืชที่รัฐบาลแนะนำให้ปลูก อาจต้องใช้มาตรการที่ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดหรือไม่มีความเสี่ยงเลย ตามนโยบายของนายสมคิด โดยใช้งบประมาณของภาครัฐลงทุน เกษตรกรที่นำที่ดินหรือแรงงานเข้าร่วมก็จะได้ค่าตอบแทน และเมื่อได้ผลผลิตก็จะมีกำไรแบ่งปันผลกำไรระหว่างรัฐกับเกษตรกร

สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรเปลี่ยนการปลูกพืชที่มีขนาดนั้น ธกส.กำหนดวงเงินสินเชื่อไว้ 5.5 หมื่นล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.01%

เขากล่าวถึงแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธ.ก.ส. ว่า อาจสามารถปรับลดได้เป็นโครงการ ซึ่งในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR และ MRR ของ ธกส. อยู่ที่ 5% และ 7% ตามลำดับนั้น โดยมี พอร์ตสินเชื่อรวม 1.2 ล้านล้านบาท แต่ในจำนวนนี้ราว 5 แสนล้านบาท เป็นเกษตรกรที่อยู่ในโครงการที่ได้รับสินเชื่อในอัตราที่ต่ำกว่า 7%

เตรียมเงินปล่อยสินเชื่อ 9.5 หมื่นล้าน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือคนจนเปสสองในส่วนของธ.ก.ส.นั้น จะมีมาตรการส่งเสริมอาชีพ และจัดการหนี้โดยในมาตรการต่างนั้น ธ.ก.ส.เตรียมเม็ดเงินสินเชื่อไว้จำนวน 9.5 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะต้องเข้าช่วยอุดหนุนงบประมาณอีกราว 8 พันล้านบาท และธ.ก.ส.เองจะสนับสนุนงบอีกกว่า 1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อธ.ก.ส.พิจารณาภาระหนี้สินลูกค้าธ.ก.ส.ที่ลงทะเบียนคนจนจำนวน 3.9 ล้านรายบวกกับภาระหนี้สินนอกระบบจะพบว่า ต่อรายจะมีหนี้สินประมาณ 2.7 แสนบาท ขณะที่ มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อปี ฉะนั้น คนจนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้สูง



นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า สำหรับการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ที่มี พล.อ.อู๊ด เบื้องบน เป็นประธาน ส่วนกรณีข้ออ้างตั้งจากบางฝ่ายต่อการสรรหา กกต. จำนวน 2 คนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้น ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ส่งเอกสารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา กกต.จำนวน 2 คนมายัง สนช. แล้ว

นายพรเพชร กล่าวอีกว่า สนช.ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในเรื่องดังกล่าว เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ สนช.ในการตรวจสอบว่าการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจตรวจสอบ

ในฐานะประธาน สนช.ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการองค์กรอิสระได้พบปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาที่รัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติไว้สูงหรือไม่ นายพรเพชรกล่าวว่า ไม่อยากวิจารณ์ เพราะอยากให้ออกไปเรื่อยๆ ก่อน ส่วนที่ระบุว่าคุณสมบัติสูงเกินไปนั้นจะเป็นเฉพาะของผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งในราชการ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ 5 ปี ส่วนตำแหน่งทางวิชาการก็ต้องเป็นศาสตราจารย์ 5 ปี ซึ่งแล้วแต่การมอง เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจำนวนมาก

ประธาน สนช. กล่าวด้วยว่า สาเหตุการสรรหา กกต. ที่ผ่านมาก คณะกรรมการสรรหาไม่ได้ใช้วิธีการเชิญบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาสมัคร กกต. นอกเหนือไปจากการสมัครตามปกติ เพราะคิดว่าบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพียงพอต่อการสรรหา กกต. แล้ว จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้วิธีการดังกล่าวแต่อย่างใด และทุกคนที่ผ่านการสรรหา ก็เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ทั้งนี้ก่อนหน้า ได้มีการตั้งข้อสังเกตในการสรรหา กกต. ใหม่ มาโดยตลอด โดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีกรทักท้วงใน 2 กรณี โดยกรณีแรกคือการขอให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของ “กรรมการสรรหา” ที่มาจากองค์กรอิสระโดยเฉพาะ นายเจริญศักดิ์ โจนนฤทธิพิเชษฐ์ ตัวแทนจากศาลรัฐธรรมนูญที่อาจจะขาดคุณสมบัติ เนื่องจากนายเจริญศักดิ์ พ้นจากการเป็นข้าราชการการเมือง คือ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาไม่ถึง 10 ปี

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/การเมืองในประเทศ

วันที่: ศุกร์ 5 - พฤศจิกายน 11 มกราคม 2561

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3066

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 42.68

Ad Value: 42,680

PRValue (x3): 128,040

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ประธาน สนช. ยันสรรหา กกต.ถูกต้อง ชี้ไร้อำนาจสอบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

อีกครั้งคือ กรณี ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อสรรหาคณะกกต.เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการอภิปรายว่าการลงคะแนนคัดเลือก กกต. ไม่เป็นความลับ ไม่ได้มีการลงคะแนนโดยเปิดเผย ส่วนการประชุมครั้งที่สองเพื่อคัดเลือก กกต. อีก 1 คนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมว่า หากมีปัญหาในการประชุมให้ชี้แจงมติจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแทน ทำให้มีการทักท้วงว่าสมควรใช้บัตรเลือกตั้งที่มีหมายเลขกำกับ เพื่อให้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย จึงมีการขอมติจากที่ประชุมใหญ่ว่าสมควรใช้บัตรเลือกตั้งแบบใดจึงถือเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย

โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีมติให้ใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่มีหมายเลขกำกับบัตร และไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครลงคะแนนให้แก่ใคร ดังนั้น การคัดเลือก กกต.จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเมื่อมีปัญหาในข้อกฎหมาย ก็เป็นหน้าที่ของประธาน กกต.ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ที่จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าการคัดเลือก กกต. สายศาลฎีกามีการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือไม่ ■

■ เกษตรฯจับมือ9หน่วยงานหนูนางวางแผนการเงินเกษตรกรวัยเกษียณ

MOUส่งเสริมการออมแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนาม MOU กองทุนการออมแห่งชาติ ยก ระดับขยายเครือข่ายส่งเสริมการออมอย่างทั่วถึง หนูนางแผนการเงินเพื่อยามวัยเกษียณให้เกษตรกร พร้อมเข้าถึงสิทธิประโยชน์เข้าอบรมเสริมทักษะความรู้จากหน่วยงานในสังกัด

กทม.: นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรมบัญชีกลาง และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

นายเลิศวิโรจน์กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การวางแผนการเงินเพื่อยามวัยเกษียณ ให้ประชาชนตลอดทั้งเกษตรกรได้ตระหนักและสนใจสมัครเป็นสมาชิกกับ กอช. รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กอช. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกอช. โดยทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของ กอช. มากขึ้น นำไปสู่การออมอย่างต่อเนื่องกับ กอช. โดยมีรัฐช่วยออม พร้อมรับบำนาญจากรัฐ เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินในยามวัยเกษียณ เช่นเดียวกับระบบบำนาญข้าราชการ หรือพนักงานในระบบที่มีนายจ้างดูแล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศ ให้ได้รับสวัสดิการด้านบำนาญจากรัฐอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังดูแลผู้ที่เป็นสมาชิก กอช. ให้

ได้รับสิทธิประโยชน์ เพื่อฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้ ทำให้มีเงินไว้ออมอย่างมีเป้าหมาย

“ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งเสริมให้ข้อมูล กอช. ในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ กลุ่มชาวประมง และกลุ่มเกษตรกร ให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. เข้าอบรมเสริมทักษะความรู้จากหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้การออมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ แต่ที่ผ่านมามีประชาชนบางส่วนอาจไม่มีโอกาสได้เข้าถึงรูปแบบการบริการดังกล่าวเท่าที่ควร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและพร้อมให้การสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อวางแผนอนาคตในการออมในวัยเกษียณ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น”

ด้าน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า ทั้ง 10 หน่วยงาน ที่ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้

จะร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมการออมเป็นเครือข่ายกับ กอช. และเป็นหน่วยรับสมัครและบริการสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญช่วยให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการดูแลด้านบำนาญจากรัฐ สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และแรงงานนอกระบบ เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ เข้ารับสิทธิได้บำนาญจากรัฐ โดยตั้งเป้าให้สมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านคน ภายในปี 2561 จากสถานะกองทุนฯ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมามีสมาชิกรวม 529,663 คน โดยมีรัฐช่วยออม เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินและยกระดับเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการออมในยามวัยเกษียณเพิ่มมากขึ้น โดย กอช. ขอมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561 นี้ด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) www.nsf.or.th โทร.0-2017-0789

กสส.เล็งผูกโครงการแก้มลิงข้าว ชะลอปริมาณข้าวเปลือกสู่ตลาด

อุตรดิตถ์: นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าจากการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในการสร้างฉางเก็บข้าวเปลือก และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 โดยมี นายถาวร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

นายเชิดชัยกล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ได้ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกกับเกษตรกรและเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (ปริมาณรวบรวมและชะลอฯ จำนวน 27,590 ตัน) พร้อมดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก เครือ

ข่ายสหกรณ์และชาวนาในราคาที่สูงกว่าตลาดต้นละ 200 บาท เพื่อนำมาอบลดความชื้น แล้วเก็บชะลอไว้รอราคา คาดว่าเมื่อนำออกไปจำหน่ายแล้วจะสามารถเฉลี่ยคืนราคาข้าวเปลือกเพิ่มให้สมาชิก ต้นละ 500 บาท ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำ “โครงการการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์เพื่อรองรับผลผลิตข้าวของเกษตรกร (แก้มลิงข้าว)” เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดในช่วงข้าวเปลือกออกมามาก โดยใช้ขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกดำเนินงาน คัดเลือกสหกรณ์ เป้าหมายจำนวน 20 แห่ง ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือชะลอข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 4 แสนตัน และสามารถหมุนเวียนเก็บรวบรวมได้รวม 2.1 ล้านตัน และเป็นแก้มลิงเก็บข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นรวม 7 แสนตัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างรายได้และความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกรต่อไป